



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,349 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,656,411 ราย รักษาหายเพิ่ม 11,561 ราย รักษาหายสะสม 2,489,812 ราย ยังรักษาอยู่ 144,061 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 22,538 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 417,859,259 (+2,020,482) ราย เสียชีวิต 5,866,725 (+10,193) ราย รักษาหาย 340,875,062 (+2,258,817) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เนเธอร์แลนด์ บาร์ ร้านอาหาร และไนต์คลับกลับมาเปิดให้บริการ โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองสุขภาพอีกต่อไป เวียดนาม ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเกือบ 40,000 คน เตรียมเปิดประเทศ 15 มี.ค. 65 จีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในฮ่องกง พร้อมมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ลาว เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กอายุ 6-11 ปี เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เพิ่มขึ้นในหนึ่งวัน ทำสถิติใหม่สูงถึง 90,443 ราย อิสราเอล อนุมัติใช้ยา "เอวูเซลด์" ของแอสตราเซนเนกา กับผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ นิวซีแลนด์ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 1,160 คน สูงสุดนับตั้งแต่โควิดระบาด ขณะที่ผู้ประท้วงต่อต้านวัคซีนประกาศชัยชนะ หลังตำรวจจัดการรถจอดขวางถนนรอบรัฐสภาไม่ได้ สหรัฐอเมริกา เตรียมลดระดับภาวะวิกฤติจากการระบาดโควิด 19

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, amarintv)

-ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย เผย 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด วันที่ 16 ก.พ. ได้แก่ กทม. 2,891 ราย, สมุทรปราการ 994 ราย, ชลบุรี 805 ราย, นนทบุรี 661 ราย, ภูเก็ต 496 ราย, สมุทรสาคร 460 ราย, นครราชสีมา 547 ราย, นครศรีธรรมราช 402 ราย, ปทุมธานี 382 ราย และราชบุรี 371 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ข่าวสด, ผู้จัดการ), เว็บไซต์ ไทยโพสต์

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ห่วงสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมทั้งในจังหวัดที่มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม การแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รวมทั้งให้เร่งฉีดวัคซีน ปชช. ทุกกลุ่มให้ครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 2 เข็ม รวมทั้งเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาการเข้าลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด , เว็บไซต์ มติชน

-ศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดล โพสต์ข้อความระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มมีผู้ป่วยโควิดตกค้างที่ห้องฉุกเฉินมากขึ้น ส่วนใหญ่อาการไม่หนักแต่ต้องรอสถานที่ส่งต่อ อาการหนักจากโควิดพบเป็น ส่วนน้อย ภาวะเตียงเต็มเข้ามาแทนเตียงฟ็อกของเมื่อเดือนม.ค. สำหรับข้อมูลรายงานการระบาดของโควิดใน รร. อย่างเป็นทางการ จาก 35 แห่งทั่วโลก พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่เชื้อในร.ที่สำคัญ คือ การระบาดมากในชุมชน ส่วนมาตรการรักษา ระยะห่างในร.ร่วมกับการใส่หน้ากาก และการที่นักเรียนและบุคลากรในร.มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน จะช่วยลดการแพร่เชื้อลงได้ ดังนั้น การฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนทุกวัยล้วนมีความสำคัญ แต่การฉีดในช่วงวัยรุ่นจะช่วยลดการแพร่ระบาดในร.ได้ดีกว่า ส่วนในเด็กเล็กต้องมีมาตรการอื่นในร.เสริมจากการฉีดวัคซีน

2. สายพันธุ์โอมิครอน BA.2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ข่าวสด), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, sondhitalk)

-ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหิดลเผย ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นขณะนี้ มาจาก BA.2 ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น คาดว่าไม่เกินครึ่งเดือนหรือประมาณปลาย ก.พ.ตัวเลขน่าจะลงเทียบเคียงจากประเทศอื่นๆ ที่มีสถานการณ์ระบาดมาก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค โพสต์ข้อความ ระบุว่า อีกไม่นานโอมิครอน BA.2 อาจจะเป็นสายพันธุ์หลักแทนที่ BA.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลัก ที่ระบาดเป็นวงกว้างในขณะนี้ โดยไวรัสโอมิครอน BA.2 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ดีกว่า BA.1 ประมาณ 30-40%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ เผย โควิดสายพันธุ์โอมิครอน BA.2 กำลังจะมาแทนที่สายพันธุ์เดิม BA.1 เพราะแพร่เร็ว

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กว่าถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้น และคนที่ติด BA.1 แล้ว จะไม่ติด BA.2 เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้จาก BA.1 สามารถป้องกันได้ คาดสายพันธุ์ย่อย BA.2 ก็จะมาแทน BA.1 ทั่วโลก ส่วนเดลตาครอนเป็น 2 สายพันธุ์เก่า ไม่ต้องกลัว เพราะมีภูมิคุ้มกันโอมิครอน จะสามารถสู้เดลตาครอนได้ และยังไม่แสดงว่าติดต่อกันเหมือนโอมิครอน พร้อมแนะรีบฉีดวัคซีนให้ครบ คาดว่าต้น มี.ค.ตัวเลขติดเชื้อจะเพิ่มสูงแล้วจะลงเร็ว

3. ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)

-ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. จัดทำระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่บ้าน (HI) ในการจับคู่หน่วยบริการดูแล และขณะนี้ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพบช.ตรวจ ATK ด้วยตนเองและมีผลติดเชื้อสามารถลงทะเบียนระบบ HI โดย กทม. โทร.เบอร์สายด่วนของแต่ละเขต หรือสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 ต่างจังหวัดโทร Call Center ของจังหวัดหรืออำเภอ ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาลให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาที่บ้าน หากสภาพบ้านไม่พร้อม จะเข้ารับการรักษาระบบชุมชน แต่ถ้าหากอาการรุนแรงขึ้น คนไข้จะถูกส่งต่อเข้า รพ. ตามความเร่งด่วนของคนไข้แต่ละราย หลังจากผู้ติดเชื้อ โทร.แจ้งตามระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทร.กลับ เพื่อประเมินอาการภายใน 6 ชม. หากภายใน 6 ชม. ยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

4. มาตรการยกระดับความปลอดภัยเปิดเรียน On-Site

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, ChiangmaiNews, mcoT)

-กรมอนามัย จัดประชุมหารือมาตรการยกระดับความปลอดภัยเปิดเรียน On-Site กรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site กรณีมีนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 และเสี่ยงสูง 2.การจัดการสอบสำหรับนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 ที่สนามสอบ และ 3.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 สำหรับครูและนักเรียนอายุ 5-18 ปี ซึ่งเป็นประเด็นที่นายฯ มีความกังวลและห่วงใย ทั้งนี้ ผลสรุปจะเตรียมนำเสนอเข้า ศปก.ศบค. ต่อไป

5. Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาการ Long COVID มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยลองโควิด-19 ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของตนเองอยู่เสมอ ทานอาหารครบ 5 หมู่ ปรงสุก สะอาด เน้นอาหารย่อยง่าย เลือกอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน โปรไบโอติกส์ และวิตามินต่างๆ นอกจากนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง หากมีอาการแย่ลง ควรรีบกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาต่อ

6. การจ่ายชดเชยค่าบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง กรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นและคลินิกเอกชนกว่าร้อยแห่ง ที่ร่วมระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้านและชุมชน (HI/CI) ช่วงเดือน ก.ค.2564 ยังไม่ได้รับการจ่ายค่าชดเชยบริการว่า สปสช. เตรียมเชิญคลินิกและหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงระบบการจ่ายเงินของ สปสช. ยืนยันว่าหากส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สปสช.จะจ่ายได้ภายในรอบการจ่ายเงินปกติ โดยสปสช.ได้แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ สปสช.จะเปิดคลินิกแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความเข้าใจโดยตรงกับหน่วยบริการ

มาตรการและประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ (topnews, sondhitalk)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.พุทธโสธร และ รพ.วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ฉะเชิงเทรา แม้จำนวนผู้ติดเชื้อหลักร้อยราย แต่ถือว่าคงตัวและควบคุมคลัสเตอร์ต่างๆ ได้ ภาพรวมทั้งจังหวัดมีเตียงรองรับ 4 พันกว่าเตียง มีผู้ติดเชื้อกำลังรักษา 1,700 กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว และฉีดวัคซีนในพื้นที่ครอบคลุมแล้วกว่า 80% ทำให้มีเตียงเพียงพอรองรับกลุ่มผู้ป่วยอาการหนัก โดยมี รพ.พุทธโสธรเป็น รพ.หลัก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มแพทย์ทำให้รองรับการดูแลรักษาโรคโควิด 19 ได้ครอบคลุมมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thejournalistclub)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลการสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับพฤติกรรมกรมการสวมหน้ากากของประชาชนภายในวัด พบว่า ร้อยละ 87 มีพฤติกรรมสวมหน้ากากที่ถูกต้อง และร้อยละ 13 สวมไม่ถูกต้องหรือไม่สวม นอกจากนี้ ผลการสำรวจจาต่อประเด็นการดำเนินการตามมาตรการของวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ พบว่า มาตรการที่ทำได้ ดีแก่ การควบคุมการเข้าออก และจุดคัดกรอง รองลงมาคือ จุดบริการล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ ให้มีการสวมหน้ากากตลอดเวลา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วิกฤติเด็กเกิดน้อย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การแก้ไขวิกฤติเด็กเกิดน้อยของประเทศไทย ต้องเร่งแก้ปัญหาโดยมีคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี รมว.สธ. เป็นประธาน มอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ และจะเสนอเรื่องนี้เป็นนโยบายของพรรค เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ได้หารือกับนายกรัฐมนตรียกย่องผลักดันปัญหานี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ เบื้องต้นมอบให้ สสส. เชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสุขในการเลี้ยงลูกมาเป็นตัวอย่างการวางแผนครอบครัว จะมีต้นแบบในแต่ละพื้นที่ฐานรายได้ครอบครัว หากร่วมมือกันจะช่วยทำให้ฐานความคิดคนเริ่มเปลี่ยนแปลง อาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัย รวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ภาวะมีบุตรยากเป็นโรคที่ได้รับการรักษา ในขณะนี้ประเทศไทยมีอัตราเด็กเกิดน้อย เพื่อส่งเสริมการเกิด คือการจัดสิทธิประโยชน์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษา ภาวะมีบุตรยาก ต้องแก้ไข พ.ร.บ. อัมบุนยามาตรา โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ประเด็นที่มีการหารือกันว่าจะมีการแก้ไข ให้ทำการอัมบุนยามาตราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง มีค่าตอบแทนที่ชัดเจน ควบคุมกำกับติดตามระหว่างตั้งครรภ์</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จำนวนวัยแรงงานที่ลดลงส่งผลให้จำนวนผู้เสียภาษีน้อยลงงบประมาณในการดูแลประชาชนไม่เพียงพอ การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และเกิดสังคมไร้ลูกหลาน ความอบอุ่นในครอบครัว ขาดหายไป ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ โดยรวมแล้ว จำนวนการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อประเทศ ในอนาคต ทั้งด้านโครงสร้างประชากร โครงสร้างครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง</p> <p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน : รับมือคนเกิดน้อย, ไทยรัฐ คอลัมน์ เหะหะพาที</p> <p>- แสดงความคิดเห็นกรณีนโยบายทางออกประเทศไทยในยุคเด็กเกิดน้อย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนประชากร ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจัดการ เพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชากรน้อยลงไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนประเทศ สาเหตุมีทั้งปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการมีลูก การจะทำให้จำนวนประชากรของประเทศกลับคืนสู่ความสมดุลต้องร่วมมือกันและรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหานี้</p>	-
<p>การเลือกซื้อไส้กรอกที่ได้มาตรฐาน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ : จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>- กล่าวถึงการเลือกซื้อไส้กรอกเพื่อมารับประทาน ต้องเลือกจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ กรมอนามัยต่อยอด การเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์พร้อมระบุรายละเอียด สถานที่ผลิต วันหมดอายุ และมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รับรองอาหารปลอดภัยจาก ออย. สำหรับข้อสงสัยเรื่องการใช้สารเจือปนไนเตรทในไส้กรอกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการบรรจุที่ดี</p>	-